



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV



Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với các đại biểu.

Sáng ngày 21/5, tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV (diễn ra từ ngày 21/5 đến ngày 15/6) đã khai mạc trọng thể dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV diễn ra trong bối cảnh tình hình đất nước

tiếp tục có chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng quý I/2018 đạt mức cao nhất trong 10 năm gần đây cho thấy tăng trưởng kinh tế đang tiếp tục được cải thiện. Tuy nhiên, tình hình quốc tế và khu vực được dự báo sẽ còn nhiều diễn biến khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro, phức tạp. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần tập trung phát huy tối đa những tiềm năng đã có, duy trì

định hình kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, chuẩn bị các kịch bản để ứng phó, hạn chế các tác động tiêu cực từ những biến động của thế giới, bảo đảm nền kinh tế phát triển theo hướng bền vững; tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội; sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giữ vững chủ quyền quốc gia; đẩy

mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...; nỗ lực phấn đấu, chủ động vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cho cả giai đoạn 2016 - 2020.

Theo thường lệ, tại kỳ họp giữa năm, Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng pháp luật (chiếm 60% tổng thời gian kỳ họp). Trong các dự án luật dự kiến thông qua tại kỳ họp này có Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc; Luật An ninh mạng; Luật Cảnh tranh (sửa đổi); Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến Luật Quy hoạch

(Xem tiếp trang 4)
VŨ SƠN TÙNG
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIÊN, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Đức và Thượng tọa Thích Thanh Hòa.

Hơn 5,1 tỷ đồng phát triển thị trường trong nước

Nhằm nâng cao chất lượng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động. Trong giai đoạn 2018 - 2020, tổng kinh phí để triển khai thực hiện các chương trình dự kiến hơn 5,1 tỷ

đồng, được bố trí từ nguồn ngân sách trung ương, địa phương và nguồn xã hội hóa. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 90% doanh nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh biết đến các hoạt động phát triển thị trường với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam", tăng thị phần hàng Việt Nam có thể mạnh tại các kênh phân phối truyền thống ở khu vực nông thôn lên 80%, ở các siêu thị, trung tâm thương mại trên 90%.

THU THUY

▶ Khảo nghiệm cơ bản 219 giống lúa ở vụ xuân

Vụ xuân năm nay, Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với các đơn vị tiến hành khảo nghiệm cơ bản 219 giống lúa, 13 giống khoai tây, 66 giống ngô, 13 giống lạc, 4 giống đậu tương. Ngoài ra, Trung tâm còn khảo nghiệm sản xuất 12 giống khoai tây, 2 giống lạc và nhiều giống lúa mới tại 9 điểm khảo nghiệm trên địa bàn 8 huyện, thành phố với diện tích từ 100m² trở lên nhằm tìm ra các giống mới phù hợp với điều kiện sản xuất của từng địa phương.

Trong quá trình khảo nghiệm, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm trực tiếp thực hiện, theo dõi nhằm đánh giá chính xác đặc điểm sinh trưởng, năng suất, chất lượng của các giống đưa vào khảo nghiệm. Các mô hình được thực hiện đúng quy trình, đánh giá chính xác từ đó chọn ra những giống mới có năng suất, chất lượng, có khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, kháng sâu bệnh... để bổ sung vào bộ giống của tỉnh.

LƯU NGÂN

▶ ĐỒNG HƯNG Phấn đấu gieo trồng 1.000ha cây màu hè



Nông dân xã Đông Động (Đồng Hưng) chăm sóc cây lạc.

Vụ hè năm 2018, huyện Đồng Hưng phấn đấu gieo trồng 1.000ha cây màu, trong đó có 300ha dưa, bí, còn lại là các loại rau màu. Để đạt mục tiêu này, UBND huyện chỉ đạo các xã tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển những diện tích đất vằn cao sang trồng các loại rau màu hè. Dự kiến đầu tư xây dựng 6/2018 nông dân tập trung gieo trồng cây màu hè. Đối với đất hai lúa, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện hướng dẫn nông dân chuẩn bị làm bầu, rử lúa đất bầu cho kịp thời vụ. Đối với diện tích chuyên màu và vùng chuyển đổi, nông dân cần nhanh chóng thu hoạch hết diện tích cây màu xuân, tổ chức cải tạo, xử lý đất trước khi trồng cây màu hè để cho năng suất cao.

THU HIỀN

▶ VŨ THƯ 100 hộ chăn nuôi được tiếp cận 2 đề án

100 hộ chăn nuôi huyện Vũ Thư được tiếp cận đề án xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh đối với lợn hướng thịt đạt yêu cầu xuất khẩu và đề án xây dựng và phát triển chuỗi chăn nuôi liên kết trong chăn nuôi lợn và gia cầm tỉnh Thái Bình do Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Vũ Thư thực hiện.

Tại buổi tập huấn, các hộ chăn nuôi được giới thiệu nội dung 2 đề án như các tiêu chí, quy trình, hoạt động thú y trong vùng an toàn dịch bệnh, các điều kiện để đánh giá, cấp giấy chứng nhận VietGAHP, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm... Để triển khai 2 đề án Vũ Thư thực hiện rà soát hiện trạng các tổ hợp tác, trang trại chăn nuôi quy mô lớn, xác định cơ sở chăn nuôi theo chuỗi đạt, đủ điều kiện để tham gia dự án. Bên cạnh đó, nâng cao tỷ lệ, chất lượng tiêm phòng cho gia súc, gia cầm và các hoạt động quảng cáo, xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm. Toàn huyện hiện có gần 130.000 con lợn các loại; với số lượng vật nuôi lớn, Vũ Thư được hỗ trợ thực hiện thí điểm các hoạt động cho tổ hợp tác, trang trại, cơ sở chăn nuôi trong thực hiện đánh giá, cấp giấy chứng nhận VietGAHP. Trên cơ sở đó lựa chọn tổ hợp tác, trang trại, gia trại đủ điều kiện tham gia dự án.

TIỀN DUNG - CẢNH NGUYÊN
(Đài TTTT Vũ Thư)

● Số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt hơn 973.600 triệu đồng

Để thực hiện hiệu quả công tác thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), ngành Bảo hiểm xã hội đã tập trung rà soát, phát triển đối tượng tham gia đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT đến chủ sử dụng lao động cũng như người lao động và người dân tại các khu dân cư. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã mở rộng được 104 đơn vị với 1.143 lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Riêng số thu BHXH, BHYT, BHTN tháng 4/2018 đạt 238.117 triệu đồng, nâng số thu 4 tháng đầu năm lên hơn 973.600 triệu đồng, đạt hơn 26,8% so với kế hoạch giao năm 2018.

Phấn đấu số thu trong tháng 5 đạt khoảng 320.000 triệu đồng, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ngành Bảo hiểm xã hội chỉ đạo cán bộ chuyên quản thu thường xuyên phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; tăng cường các cuộc đối thoại nhằm nâng cao nhận thức của người lao động, người dân về quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

● 100 đối tượng chính sách được tư vấn sức khỏe



Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng phối hợp với Đoàn Thanh niên huyện và câu lạc bộ thầy thuốc trẻ tỉnh vừa tổ chức khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách xã Đông Hà (Đông Hưng).

100 đối tượng chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn được hơn 30 y bác sĩ tư vấn sức khỏe, siêu âm, điện tim và khám các bệnh thường gặp. Tham gia chương trình, các đối tượng còn được cấp thuốc miễn phí do Quý Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup tài trợ.

HOÀNG LÂN

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

Sức ép thật hay ảo?

(Xem trang 3)



Học sinh Trường THCS Tây Sơn (thành phố Thái Bình) trong buổi ôn luyện tại trường.

Đáp ứng nhu cầu nước sạch trong mùa nắng nóng

(Xem trang 2)